



Insurance Update



เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้

พ.ศ.2558

ด้วยพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2558 เป็นต้นไป โดยกฎหมายดังกล่าวมีการกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทวงถามหนี้ และควบคุมการทวงถามหนี้ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จึงได้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจกฎหมายดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทสมาชิก โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลต่อการดำเนินกิจกรรมหลักของบริษัทประกันภัย เช่น การเก็บเบี้ยประกันภัย การชดเชยค่าสินไหมทดแทน ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดด้วย ดังนั้นบริษัทประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการทวงถามหนี้ หากปฏิบัติขัดหรือแย้งตามที่กฎหมายกำหนดไว้จะต้องมีความรับผิดชอบทางอาญา รวมทั้งกรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการแทนบริษัท จะต้องรับโทษทางอาญาด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tgia.org/legal/index-TH_9 หรือนางพัชรีภรณ์ พิศเพ็งกุลวัฒน์ โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 613

การสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการกลุ่มธุรกิจประกันภัย (Total Rewards Survey 2015)

สมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะมีข้อมูลค่าจ้างและสวัสดิการกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย จึงได้เห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดทำโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2015 ซึ่งได้มีการมอบหมายให้บริษัท ทาวเวอร์ส วัตสัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยมีบริษัทสมาชิกสมัครใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 40 บริษัท ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลการวิจัยดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 2558 นี้ โดยบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับข้อมูลที่เป็นภาพรวมและข้อมูลเป็นรายบริษัทเปรียบเทียบกับภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 612

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21

สมาคมฯ ได้ดำเนินการโครงการสัมมนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (Insurance Management Development Program) มาแล้ว 20 รุ่น โดยปีนี้คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัยจะดำเนินการต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 21 โดยจะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะเริ่มเปิดโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 612

ศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัยรถยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้พัฒนาและดำเนินการพัฒนาศักยภาพการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทสมาชิก โดยขณะนี้ได้จัดทำข้อมูลกลางที่ให้บริการบริษัทสมาชิก เช่น ราคากลางรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วยราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก และราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่ ราคาเช่ารถยนต์ โดยแยกเป็นรถยนต์จำนวน 21 ยี่ห้อ 371 รุ่นปี และในปีนี้ได้เริ่มดำเนินการจัดทำราคา ค่าเช่าไฮลอร์ดยนต์ คาดว่า จะเริ่มให้บริการได้ในปี 2559 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://webapp.thaigia.com/wage/> หรือนาย วุฒิ วุฒิวัฒนากุล โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 520

ข้อเสนอขอจำหน่ายบัญชีหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่เกิดจากการประกันภัยต่อในเหตุอุทกภัย ปี 2554

สมาคมฯ ได้นำเสนอต่อภาครัฐเพื่อขออนุเคราะห์ให้บริษัทประกันภัยสามารถจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่เกิดจากการประกันภัยต่อในเหตุอุทกภัยปี 2554 ได้ เนื่องจากบริษัทประกันภัยประสบปัญหาในการเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยต่อไม่ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยเรื่องดังกล่าวนี้ทางภาครัฐได้เห็นชอบในหลักการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทหารีกับสมาคมฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว โดยสำนักงาน คปภ. ได้เห็นชอบหลักการร่างประกาศสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อกรณีภาวะอุทกภัยปี 2554 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เมื่อออกประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กรมสรรพากรจะได้นำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) เพื่อให้สอดคล้องกันและบริษัทประกันภัยสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ โดยมีผลบังคับย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555 ยกเว้นการด้อยค่าสินทรัพย์กรณีอุทกภัยที่มีจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาทจะไม่มีผลย้อนหลัง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tgia.org/account/index-TH_9 หรือนางสาวกัญญา จุกหอม โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 511

Insurance Update



ความร่วมมือด้านการบริการสินไหมทดแทนสำหรับรถข้ามแดน

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ได้เป็นตัวแทนบริษัทสมาชิกเพื่อเจรจากับ บริษัท อลิอันซ์ประกันภัยลาว จำกัด (Allianz General Laos: AGL) ในโครงการร่วมมือกันในการบริการด้านสินไหมทดแทนสำหรับรถที่มีประกันภัยข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว โดยบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการจะมอบหมายให้ บริษัท อลิอันซ์ประกันภัยลาว จำกัด ช่วยให้บริการด้านการสำรวจภัย สำหรับรถประกันภัยที่เกิดเหตุใน สปป.ลาว เพื่อเพิ่มช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งขณะนี้บริษัทสมาชิกสนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าวประมาณ 23 บริษัท และจะมีการนัดหมายลงนามความร่วมมือดังกล่าวในเร็ว ๆ นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสรริน ตั้งสิริมรดก โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 517

Insurance Product

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car)

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้จัดทำร่างกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car) เพื่อให้มีความเหมาะสมกับรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากรถโดยทั่วไป ทั้งในรูปแบบการใช้งาน สมรรถนะของเครื่องยนต์ และการซ่อมแซม โดยเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีรูปแบบเฉพาะ คือเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้น (กรณีไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับมาตรฐาน) ดังนั้นความรับผิดชอบของบริษัทจึงผูกพันไปกับผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น โดยกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์หากผู้ขับขี่มีผู้ใช้ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งร่างกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ทางคณะกรรมการฯ ได้หารือร่วมกับสำนักงาน คปภ. และเห็นชอบร่วมกันเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นหากบริษัทสมาชิกสนใจที่จะยื่นขอกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวสามารถ download ร่างกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่ http://www.tgia.org/motor/index-TH_9

กรมธรรม์ประกันความเสียหายภัยทรัพย์สิน ฉบับแก้ไข

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดทำร่างกรมธรรม์ประกันความเสียหายภัยทรัพย์สินใหม่ ซึ่งได้มีการแก้ไขข้อยกเว้นต่างๆ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะข้อยกเว้นในเรื่องภัยสงครามและการก่อการร้าย เพื่อป้องกันการตีความที่สับสน และปรับปรุงเรื่องความคุ้มครอง และข้อยกเว้นต่างๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการยื่นขอรับความเห็นชอบก่อนยื่นขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการแก้ไขในแต่ละประเด็น คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเร็วๆ นี้

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ได้จัดทำร่างกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อให้คุ้มครองในความรับผิดต่อของผู้เอาประกันภัยรับดำเนินการตามสัญญาโลจิสติกส์ ให้รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 โดยกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครอง 2 ส่วน คือคุ้มครองความเสียหายสำหรับของที่อยู่ระหว่างการขนส่ง และความรับผิดต่อของในสถานที่จัดเก็บ ส่วนที่แตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งคือไม่ต้องแจ้งรายละเอียดพาหนะขนส่ง (Declare Vehicle) ในส่วนที่เป็นการขนส่ง ทั้งนี้ร่างกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์กับบริษัทสมาชิกไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขข้อความตามความเห็นของที่ประชุม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียนในเดือนกรกฎาคม 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางศิริพร สุโรจนกุล โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 512

Event & Activities

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558	ชมรม IT ประกันภัย	IT Day ครั้งที่ 5 เรื่อง "IT Security"	The Pine Resort จ.ปทุมธานี เวลา 09.00-18.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558	คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ	สัมมนาเรื่อง "ประมวลแพ่งและพาณิชย์ : กฎหมายค้ำประกัน"	ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 เวลา 13.00-16.00 น.
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558	คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	สัมมนาเรื่อง "พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558"	ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 เวลา 08.30-13.00 น.
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558	คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย	สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการอบรม ISJ – General Course รุ่นที่ 42 http://www.tgia.org/develop/index-TH_9	ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น.